

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมมือ ฟลิปส์ อินโนเวทีฟ พัฒนาแพลตฟอร์ม ‘Flips IP’ เปลี่ยนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ดันวงการเพลงไทยโตยั่งยืน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา และบริษัท ฟลิปส์ อินโนเวทีฟ จำกัด เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม Flips IP นวัตกรรมทางการเงินที่ช่วยให้ ‘ลิขสิทธิ์เพลง’ สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อ โดยได้รับความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ในการปล่อยสินเชื่อ เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินและค่ายเพลงสามารถแปลงลิขสิทธิ์เพลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) และระดมทุนผ่านการทำ ICO ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนางสาวนุสรา กาญจนกุล อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ฟลิปส์ อินโนเวทีฟ จำกัด (FLIPS) นำโดยนายจิรสิน ขนิษฐานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินทางปัญญาสู่สินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม Flips IP ซึ่งจะช่วยให้ศิลปินและผู้สร้างสรรค์ไทยเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น และสามารถต่อยอดผลงานสู่ระดับโลกได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายพิชัย กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา จับมือกับภาคเอกชน เปิดตัว Flips IP แพลตฟอร์มนวัตกรรมทางการเงิน สร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา โดยเปลี่ยนลิขสิทธิ์เพลงให้เป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ ถือเป็นส่วนช่วยสำคัญสำหรับศิลปินไทยที่ต้องการเงินทุนให้สามารถใช้ผลงานของตนเองเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อ ด้วยความร่วมมือจาก ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศที่มีแนวโน้มให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อโดยยอมรับให้ลิขสิทธิ์เพลงเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ภายใต้กลไกของแพลตฟอร์ม Flips IP ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ศิลปินไทยก้าวข้ามข้อจำกัดทางการเงินและสามารถสร้างสรรค์และต่อยอดผลงานของตนได้อย่างมั่นคง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียดของการดำเนินการอย่างใกล้ชิดร่วมกัน

ซึ่งก่อนหน้านี้ รว.พาณิชย์ ได้เข้าหารือกับ นายดาเรน ทัง ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) ณ สำนักงานใหญ่ WIPO นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา ถึงแนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อน Soft Power และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนานโยบายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ส่งเสริมการพัฒนาภาคการเกษตรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และยกระดับนวัตกรรมของไทยด้วยการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นการค้าการลงทุนในประเทศมากขึ้นด้วย

นายวรงค์ รามางกูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลและเศรษฐกิจดิจิทัลกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเสริมว่า “ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ขยายโอกาส อีกทั้งการนำทรัพย์สินทางปัญญาแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ในรูปแบบดิจิทัลโทเคน (Digital Token) ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนผ่านในการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับกระทรวงพาณิชย์ ตนเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้จะมีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจอย่างหลากหลาย มีหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสนใจโครงการนี้เป็นจำนวนมาก”

นางสาวนุสรรา กาญจนกุล อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า “เพื่อส่งเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมเพลงไทย และขับเคลื่อน Soft Power ไทยสู่ระดับสากล กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ให้การสนับสนุนแพลตฟอร์ม Flips IP เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยให้ศิลปินและค่ายเพลงสามารถนำ ผลงานลิขสิทธิ์ มาแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) โดยศิลปินสามารถออกโทเคนดิจิทัล ได้ 2 ประเภท ได้แก่ โทเคนที่ให้สิทธิในการเข้าถึงบริการหรือสิทธิพิเศษ (Utility Token) เช่น การรับฟังเพลงก่อนเปิดตัว หรือการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษกับศิลปิน หรือโทเคนที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือครองได้รับผลตอบแทนจากรายได้ของลิขสิทธิ์เพลง (Investment Token) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.”

นายจรัสสิน ขนิษฐานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟลิปส์ อินโนเวทีฟ จำกัด (FLIPS) กล่าวว่า “ภายใต้ความร่วมมือนี้ ศิลปินสามารถใช้แพลตฟอร์ม Flips IP เพื่อ “เพิ่มมูลค่าของ ทรัพย์สินทางปัญญา” โดยการสร้างสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ที่เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ที่เป็นเจ้าของ เพื่อนำผลงานมาเข้าสู่กระบวนการประเมินมูลค่า (Valuation) กับบริษัทเอกชนหลายรายที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ เมื่อผ่านการประเมินมูลค่าแล้วสามารถนำผลงานมาใช้ในเชิง พาณิชย์ได้ง่ายขึ้น สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สินเชื่อของธนาคารนอกจากนี้ สามารถออก เสนอขายโทเคนดิจิทัลฯ ผ่าน ICO Portal เพื่อให้แฟนคลับสามารถร่วมลงทุน เข้าถึงบริการ หรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้”

นอกจากนี้ ธนาคารพันธมิตรจะเข้ามามีบทบาทในการยกระดับการเข้าถึงแหล่งทุนของศิลปิน โดยการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับการประเมินมูลค่าแล้วเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ ซึ่งจะช่วยลด อุปสรรคในการเข้าถึงเงินทุนสำหรับศิลปินและนักสร้างสรรค์ไทย

โครงการนี้จะเป็นตัวเร่งสำคัญที่ช่วยให้ศิลปินและนักสร้างสรรค์ไทยสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างเต็มที่ พร้อมก้าวสู่เวทีโลกอย่างแข็งแกร่ง ช่วยให้ผู้สนับสนุน ศิลปิน (fanbase) สามารถมีส่วนร่วมในการเติบโตของศิลปินที่ตนชอบได้